

quân diệt trừ quân Mông Cổ là đạo quân khét tiếng xâm lược bách chiến bách thắng làm Âu Châu thời bấy giờ rất khiếp sợ (Mông Cổ đã chiếm 1/3 Âu Châu), vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu cỏ đã không mọc đến đấy, nhưng qua đến Đại Việt thì ba lần quân Mông Cổ bị thảm bại phải rút về Tàu. Ngài đã thảo ra Hịch Tướng Sĩ, động viên toàn quân trong Hội Nghị Bình Than, động viên toàn dân trong Hội Nghị Diên Hồng, cả nước một lòng đánh giặc. (Chưa có thời kỳ nào mà khí thế chống ngoại xâm của dân tộc ta mãnh liệt đến như vậy, toàn quân toàn dân

tiếp trang A-10

## TIN TỨC

tiếp trang A-9

quyết chiến, Đức Thánh Trần trên đường hành quân diệt giặc đã chỉ xuống dòng sông Hát mà thề rằng "Nếu không chiến thắng quân Mông Cổ thì không về đến khúc sông này nữa"). Ngài là một thiên tài quân sự, phối hợp bộ binh và thủy quân, và dân quân thật thần kỳ. đã đánh tan nửa triệu quân xâm lược mà điển hình là trận Bạch Đằng Giang ngày 9 tháng 4 năm 1288 dứt điểm cuộc xâm lược lần thứ 3 của quân Mông Cổ. Tinh thần anh dũng quyết chiến thắng của Ngài đã làm nức lòng tướng sĩ, và làm nên kỳ tích chiến thắng có một không hai trong quân sử thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhưng đau đớn thay, giờ đây, đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm tay sai cho Trung Cộng, cam tâm dâng đất dâng biển cho giặc, phản bội lại công ơn mà tiền nhân đã hy sinh

xương máu để giữ gìn từng tấc đất quê hương, nguyện xin Đức Thánh Trần hiển linh ban cho một ngọn cuồng phong thổi tan bè lũ Việt Cộng bán nước đang cản trở công cuộc đấu tranh giành lại tự do dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ của quê hương Việt Nam.

Chương trình tiếp theo là phần tế lễ cổ truyền, Hải Quân Đại Tá Dương Chí Hùng đã lên trao Thánh Kỳ của Đức Thánh Tổ cho niên trưởng Nguyễn Văn Nhứt, Trưởng Ban tế nam quan, trong ban tế có lớp hậu duệ của Hải Quân DFW sẵn sàng nối tiếp cha ông.

Ba hồi chiêng trống vang lên mở đầu nghi thức tế lễ Đức Thánh Tổ Hải Quân VNCH, hùng khí Đại Việt quyết chiến thắng Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Vân Đồn, Vạn Kiếp, Bạch Đằng Giang như nường theo tiếng chiêng trống vang lừng, về đây nhìn những thế hệ con cháu Đại Việt đang tưởng nhớ đến thời kỳ tổ tiên ta ra trận bảo vệ sơn hà, biết bao nhiêu máu xương của

tiền nhân ta đã đổ xuống để bảo toàn từng tấc đất quê hương, toàn dân nghe chằng sơn hà nguy biến lẫn trong tiếng hô "Sát Đát" từ ngàn xưa bỗng về đây tiếp sức cho những thế hệ mai sau anh dũng đứng lên đòi lại Hoàng Sa Trường Sa trở về với máu thịt Việt Nam. Sau phần tế lễ, các vị đại diện hội đoàn đã lên thắp hương trước bàn thờ vị anh hùng dân tộc, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, người đứng đầu trong 10 vị danh tướng thế giới thời trung cổ. Tiếp theo, chiến hữu Thái Văn A đến từ Úc Châu, tác giả cuốn "Chiến Sử Hoàng Sa" lên tặng hội Hải Quân DFW cuốn sách này để kỷ niệm. Sau đó ban tổ chức mời mọi người hưởng lộc Thánh Tổ do Hội Hải Quân DFW và một số thân hữu khoản đãi.

Chương trình kỷ niệm Đức Thần Hưng Đạo kết thúc với phần văn nghệ phối hợp của ban văn nghệ Hải Quân và Câu Lạc Bộ Chiến Hữu DFW mà trong đó có hoạt cảnh "Hội Nghị Diên Hồng" và "Đáp Lời Sông Núi" được mọi người hát theo. [Nguyễn Văn Lập]